



ฉบับที่ ๗๔

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔

\*\*\*\*\*

**มรพส.จัดกิจกรรมพิบูลสงครามว่ายน้ำเป็น**



มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการให้บริการสระว่ายน้ำ ภายใต้กิจกรรม "พิบูลสงครามว่ายน้ำเป็น" แก่นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ในช่วงที่ผ่านมา ในปี ๒๕๕๔ โดยมี รศ.สุรชัย ขวัญเมือง ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานมอบ ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกว่ายน้ำ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการต่างให้ความสนใจในการฝึกว่ายน้ำจนสามารถว่ายน้ำได้ทุกคน และต่างรู้สึกประทับใจกับทีมงานและผู้ฝึกสอน นอกจากนี้ ยังได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ในการให้บริการสอนบุคคลากรภายในว่ายน้ำเป็น

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม "พิบูลสงครามว่ายน้ำเป็น ปี ๒๕๕๕" โดยติดต่อรับสมัครได้ที่ โครงการสระว่ายน้ำ มรพส. อาคารสระว่ายน้ำ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

# คทท.จัดสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการรายใหม่



เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มรพส. จัดสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ และผู้สนใจทั่วไป รวมกว่า ๕๐๐ คน โดยได้รับเกียรติจาก คุณตัน ภาสกรนที นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จชื่อดัง ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทฤษฎีลูกคิดและการปรับตัวของ SMEs ต่อการเปิดเสรีอาเซียน” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ นักศึกษา และประชาชนจำนวนมาก ณ โรงแรมมรินทร์ราฎณ์ จ.พิษณุโลก



## มรพส. จัดทำบัตรปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย ท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งรูปถ่าย ให้ติดต่อด่วน! ที่ กบค. ภายใน ๒๒ กันยายน ศกนี้

กองบริหารงานบุคคล แจ้งให้ทราบว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการจัดทำบัตรปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยนั้น ขณะนี้ มีหลายท่านยังไม่ได้ส่งรูปถ่าย ดังนั้น **จึงขอให้ติดต่อส่งรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ได้ที่ กองบริหารงานบุคคลด่วน!** ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ ส่วนผู้ที่ส่งภาพทำบัตรแล้ว ขอให้ไปติดต่อรับบัตรด้วยตนเอง หรือส่งตัวแทนหน่วยงานไปรับได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ (๒๐ ก.ย.) เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทุกท่าน ได้ถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น

๒. ติดบัตรนี้ไว้ที่อกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

๓. เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีอำนาจเรียกตรวจได้ตลอดเวลา

๔. หากบัตรชำรุด สูญหาย เปลี่ยนชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ฯลฯ เจ้าของบัตรต้องทำ

๔.๑ ค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ ๓๐ บาท ๔.๒ ค่ากรอบใส่บัตร และคลิปหนีบโยโย่ ๕๐ บาท

๕. กรณีพ้นสภาพการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้นำบัตรนี้มาคืนก่อนพ้นสภาพ ณ กองบริหารงานบุคคล

๖. กรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินี้ อาจมีโทษทางวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

สำหรับ การเก็บลายนิ้วมือจากเครื่องสแกนเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ นั้น ขณะนี้ กำลังดำเนินการจัดเก็บรายละเอียด เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและการใช้งานให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น **จึงขอให้ลูกจ้างประจำ (ยกเว้นผู้เกษียณ), พนักงานราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน, และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาทุกท่าน** โปรดไปเก็บลายนิ้วมือและส่งนำไฟล์รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว (แต่งกายชุดสุภาพ) ส่งที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ส่วนทะเลแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. และเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.